

วิทยานิพนธ์เรื่อง	สิทธิและบทบาทชุมชนในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น ในเขตจังหวัดราชบุรี
คำสำคัญ	สิทธิ / บทบาท / การบริหารจัดการงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
นักศึกษา	ปราโมช ยังภู
อาจารย์ที่ปรึกษา	ดร.หรรณ ชูเพ็ญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม	รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ ประทีป
หลักสูตร	ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะ	วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปีการศึกษา	2557

### บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องสิทธิและบทบาทชุมชนในการบริหารจัดการงานท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมี วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสิทธิและบทบาทของชุมชนในกระบวนการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2) เปรียบเทียบสิทธิและบทบาทของชุมชนในการการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดราชบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เสนอรูปแบบการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดราชบุรี จำนวน 400 คน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัยพบว่า สิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น ภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ลำดับต่อมาได้แก่ ด้านการให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการบริหารงาน

ท้องถิ่น ด้านการใช้สิทธิร้องเรียน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และด้านการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของชุมชน ส่วนความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น อยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ บทบาทในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น ด้านการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น รองลงมาคือ ด้านการใช้สิทธิร้องเรียน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ด้านการให้ความช่วยเหลือ การปฏิบัติ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของการบริหารงานท้องถิ่น และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการส่งเสริมสิทธิและบทบาทของชุมชน โดยประชาชนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อสิทธิและบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการงานท้องถิ่น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สภาพของชุมชนในการใช้สิทธิและบทบาทต่อการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี พบว่า ชุมชนมีการใช้สิทธิและบทบาทในการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับปานกลาง โดยชุมชนจะใช้สิทธิและบทบาท

การพัฒนาส่งเสริมการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์กรบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดี 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 4) การติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรี